

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2541. คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ

กรมสามัญศึกษา. 2544. การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: กรมสามัญ
ศึกษา

โกวิทย์ พวงงาม. 2545. ความรู้ ทักษะคิด และการปฏิบัติของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการ
บริหารงานแบบกระจายอำนาจ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ถวัลย์ มาศจรัส. 2543. สำรวย มีสมชัย ครูภูมิปัญญาไทย เพชรแท้ของแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร: ต้น
อ้อ 1999.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. 2546. การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ และเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับ
ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

นวรรตน์ งามสุด. 2558. นโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อ
เด็ก (24 มีนาคม 2558). ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นจาก

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40937&Key=news_act

นันทสาร สีสลับ. 2542. การศึกษาเบื้องต้นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำ
ทางพระพุทธศาสนาของโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2547. ความต้องการด้านการนิเทศงานพัฒนาชุมชนในทัศนะของพัฒนากร
และนักวิชาการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ปฐุม นิคมานนท์. (2538:279-281). การค้นคว้าความรู้และระบบการถ่ายทอดความรู้ในชุมชนบท
ไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

ประกอบ ใจมัน. 2539. การศึกษา สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการเรียนการสอน ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปาริชาติ วลัยเสถียร. 2542. กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

พรชัย กาพันธ์. 2545. **คู่มือการศึกษาด้วยภูมิปัญญาไทย**. วารสารวิชาการ.

มาลินี สวยคำข้าว. 2538. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5. วิทยานิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์. 2537. การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยุพาพร รุ่งงาม. 2545. การมีส่วนร่วมของข้าราชการสำนักงานประมาณในการปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รัตนะ บัวสนธ์. 2535. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น.

ริศร พงศ์สุวรรณ. 2548. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมปลาย. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย

รุ่ง แก้วแดง. 2543. **ปฏิรูปการศึกษาไทย**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน.

วรวิทย์ อรรถโกวิทชาติ. 2542. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนต่อการป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วรรณภา ชุ่มกลิ่น. 2549. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ.

วันเพ็ญ พวงพันธ์บุตร. 2542. **พื้นฐานวัฒนธรรมไทย**. ลพบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี

ศิริพงษ์ นวลแก้ว. 2540. การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร

- สัญญา สัญญาวิวัฒน์. 2534. การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น. เอกสารอัดสำเนา
สามารถ จันท์สุรย์. 2534. ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร อย่างไร: ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
- เสรี พงศ์พิศ. 2536. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: เอกสารอัดสำเนา
- สุขุมล เกษมสุข. 2535. วารสารการสอนทักษะทางสังคมในชั้นประถมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540 รายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: เอกสารอัดสำเนา
- อังกูล สมคะเนย์. 2535. สภาพและปัญหาการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้พัฒนาหลักสูตรใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.
- อังกูล สมคะเนย์. 2535. สภาพและปัญหาการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้พัฒนาหลักสูตรใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เอกวิทย์ ณ ถลาง. 2540. ภูมิปัญญาชาวบ้าน 4 ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของ
ชาวบ้านไทย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
- อุทร ก้อนสมบัติ. 2544. การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของ โรงเรียน
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
- อุษณีย์ โพธิสุข. 2542. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ.
เอกสารอัดสำเนา
- นิตยสาร Thecity Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 85 วันที่ 1-15 มีนาคม 2551 หน้า30.
- ที่: <https://www.gotoknow.org/posts/200818>